

รายงานการสร้างพระไตรปิฎก

กรุงเทพ ฯ

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๐

ขอเดชะฝ่าล่องคลี่พระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคม
ทูลรายงานการสร้างพระไตรปิฎก เป็นอนุสสาวรีย์เชิดชูพระ
เกียรติยศพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราวุธ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้มีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้า ฯ ให้ข้าพระพุทธเจ้าจัดสนองพระเดชพระคุณนั้น ตั้ง
ต่อไปนี้

๑. เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พระพุทธศักราช ๒๔๖๘
ข้าพระพุทธเจ้าได้ออกใบแจ้งความ ประกาศกระแสพระบรม
ราชโองการทูลเชิญพระบรมวงศานุวงศ์ ชักชวนบรรดาข้า
ราชการทุกกระทรวงทบวงการตลอดจนประชาราษฎร ให้
บริจาคทรัพย์โดยเสด็จในพระราชกุศล สร้างพระไตรปิฎก
ตามความศรัทธา และเพื่อช่วยเหลือในการอันนี้ ฝ่ายทาง
อาณาจักร เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งสมุหเทศา
ภิบาลผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ให้ช่วยจัดการบ่าว

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๔๗๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๔๔ หน้า ๓๕๒๘

ประกาศ ฝ่ายทางพุทธจักร สมเด็จพระสังฆราชเจ้า มีรับสั่ง
ให้เจ้าคณะตลอดจนพระครู เจ้าอาวาส บอกรับบุญทั่วไป

๒. ในการรับเงิน เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
ได้จัดเจ้าพนักงาน และสถานที่รับเงิน ให้เป็นการสะดวกแก่
ผู้บริจาคทรัพย์ คือ ในเขตต์มณฑลกรุงเทพฯ จัดเจ้าพนักงาน
รับเงินที่กรมพระคลังมหาสมบัติ ในมณฑลต่าง ๆ จัดรับเงิน
ตามที่ว่าการคลังจังหวัด

อนึ่งในโอกาสที่ประกาศสถานที่รับเงินนั้น ได้ดำเนิน
กระแสพระบรมราชโองการ ซึ่งโปรดเกล้าฯ จักพระราชทาน
ฉับพระไตรปิฎกแก่ผู้บริจาคทรัพย์เป็นจำนวนเงิน ๔๕๐ บาท
นั้น ให้ทราบทั่วกันด้วย

๓. การชำระพระไตรปิฎกสำหรับที่จะพิมพ์ครั้งนี้ พระเจ้า
วรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวราธิบดี สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
ทรงรับเป็นประธานในการชำระ และพระราชาคณะอีก ๘ รูป
ได้แบ่งกันรับหน้าที่ชำระ ดังมีนามต่อไปนี้

๑. พระญาณวราภรณ์ (สุจิตต) วัดบวรนิเวศวิหาร
๒. พระศาสนโสภณ (ญาณวร) วัดเทพศิรินทราวาส
๓. พระธรรมปาโมกข์ (จัตตสัลล) วัดมกุฏกษัตริยาราม
๔. พระธรรมดิลก (สุนนาค) วัดอรุณราชวราราม

๕. พระธรรมโกศาจารย์ (อุตตม) วัดราชาธิวาส

๖. พระธรรมไตรโลกาจารย์ (เขมจารี) วัดมหาธาตุ

๗. พระธรรมปิฎก (ติสสทัตต) วัดพระเชตุพน

๘. พระเทพมุนี (กิตติโสภณ) วัดเบญจมบพิตร

๔. ต้นฉบับพระไตรปิฎกสำหรับที่จะพิมพ์นั้น ใช้ฉบับพิมพ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างเมื่อพระพุทธศักราช ๒๔๓๖ นั้นเป็นพื้น มีการแก้ไขคือ เปลี่ยนใช้ พินทุ แทนวิญญการ และข้ามักการ จัดวางระยะวรรคตอนหนังสือขึ้นเสียใหม่ และใช้เครื่องหมายประกอบให้เป็นอย่างเดียวกัน ตามแบบที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ประทานไว้ใน การพิมพ์อรรถกถาพระไตรปิฎก ส่วนคัมภีร์ที่ขาดไปในฉบับพิมพ์ พ.ศ. ๒๔๓๖ ใช้ฉบับลานของหลวงเป็นต้นฉบับ และชำระโดยวิธีเดียวกัน แก้กัมภีร์แต่จำเพาะที่ปรากฏว่าคัดลอกผิด กำหนดการให้พิมพ์แล้วเสร็จในพระพุทธศักราช ๒๔๗๐

อนึ่งเพราะเหตุที่ได้ทรงเป็นประมุขบริจจาคพระราชทรัพย์ในการสร้างพระไตรปิฎกฉบับนี้ และโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ ทวยราษฎร์ชาวสยาม ทั้งฝ่ายบรรพชิต และ ข้าราชการ บริจจาคทรัพย์โดยเสด็จในพระ

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๔๗๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๔๔ หน้า ๓๕๓๐

ราชกฤษฎีกา ที่ประชุมชำระพระไตรปิฎกจึงขนานนามพระไตรปิฎกนี้ว่า “สยามรณัฐสุตเตปิฎก” “พระไตรปิฎกสยามรัฐ”

๕. การชำระต้นฉบับ ได้เริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๘ และการพิมพ์ก็ได้เริ่มพิมพ์ต่อกันไปแต่เวลาที่ผู้ชำระส่งต้นฉบับแก่เจ้าหน้าที่ผู้จัดส่งโรงพิมพ์

ฉบับ พระไตรปิฎก ที่กำหนดว่า จะมีจำนวน ๔๕ เล่ม นั้น เพียงวันที่ ๓๑ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๗๐ ได้พิมพ์แล้วเสร็จบริบูรณ์ ๒๕ เล่ม (เล่มละ ๑๕๐๐ ฉบับ รวม ๒๒๕๐๐ ฉบับ) ที่พิมพ์เสร็จยังแต่จะบวกปกทานุกรม และเข้าเล่ม ๕ เล่ม ที่ส่งโรงพิมพ์แล้ว ๑๔ เล่ม ที่ยังชำระอยู่ ๑ เล่ม

๖. การกำหนดจำนวนเล่ม จำนวนจบ และจำนวนเงินสำหรับใช้จ่ายในการสร้างพระไตรปิฎกสยามรัฐ เดิมกำหนดไว้ว่า จำนวนหนังสือที่จะพิมพ์จบหนึ่งเป็นหนังสือ ๔๒ เล่ม และพิมพ์ ๑๐๐๐ จบ ประมาณค่าพิมพ์เงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ครั้นเมื่อสำรวจต้นฉบับ ปรากฏว่าพระไตรปิฎกฉบับ พ.ศ. ๒๔๓๖ นั้น ยังขาดตกอยู่หลายคัมภีร์ คือในพระสุตตันตปิฎก ยังขาด วิมานวัตถุ เปตวัตถุ เถรคาถา เถรีคาถา อปทาน พุทธวิส จริยาปิฎก กับทั้งในฉบับที่รวบรวมจะพิมพ์ครั้งใหม่จักเพิ่มคัมภีร์ขาดกเข้าอีกคัมภีร์หนึ่งให้บริบูรณ์

ตามที่นิยมกัน และในพระอภิธรรมปิฎก คัมภีร์บัญญัติ ก็นบกร่องอยู่หลายตอน จักต้องพิมพ์เพิ่มขึ้นให้บริบูรณ์ จึงเปมการจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนเล่มขึ้นอีก ส่วนจำนวนฉบับนั้น ได้มีผู้เลื่อมใสบริจาคทรัพย์ ขอรับพระไตรปิฎกรายละ ๔๕๐ บาท มากมาย ทำให้จำนวนที่ได้กำหนดไว้ว่าจะพิมพ์ ๑๐๐๐ ฉบับนั้น ไม่พอที่จะพระราชทาน จักต้องเพิ่มจำนวนฉบับขึ้นอีก ข้าพระพุทธเจ้าจึงได้รับใส่เกล้า ๆ กำหนดใหม่ คือ จำนวนหนังสือที่พิมพ์ฉบับหนึ่งให้เป็นหนังสือ ๔๕ เล่ม จำนวนฉบับให้เป็น ๑๕๐๐ ฉบับ กำหนดเงินค่าใช้จ่ายรวมค่าใช้จ่ายในการส่งหนังสือที่จักพระราชทานไปณที่ต่าง ๆ ด้วยทั้งสิ้นเป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๗. จำนวนพระไตรปิฎกสยามรัฐ ที่พิมพ์ ๑๕๐๐ ฉบับ ได้กำหนดว่า เป็นจำนวนที่จะได้พระราชทานไปแก่บุคคลผู้ศึกษา และสถานที่ศึกษาพระบาลี ในพระราชอาณาจักร และในนานาประเทศ ประมาณตามจำนวนที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เคยพระราชทาน หนังสือธรรมดถา ที่ทรงสร้างขึ้นในงานพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวง คือ พระราชทานในพระราชอาณาจักร ๒๐๐ ฉบับ ในนานาประเทศ ๔๐๐ ฉบับ รวม ๖๐๐ ฉบับ กับในคราวนี้จักพระ

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๔๗๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๔๔ หน้า ๓๕๓๒

ราชทานแก่ผู้บริจาคทรัพย์ ๔๕๐ บาทต่อ ๑ จบอีก เป็น
หนังสือประมาณ ๘๐๐ จบ จึงรวมจำนวนที่จะพระราชทาน
ทั้งสิ้นประมาณ ๑๔๐๐ จบ

๘. สถานที่รับเงินสร้างพระไตรปิฎก ได้เริ่มเปิดรับเงิน
แต่วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๘ และได้รับไว้แล้วเพียง
วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๐ รวมเงิน ๕๖๗,๘๐๘ บาท

๙. การจ่ายเงินสร้างพระไตรปิฎกที่ได้รับไว้แล้วนี้ แบ่ง
ออกได้เป็น ๓ ประเภท คือ (๑) จ่ายขาดในการที่พระบรม
วงศานุวงศ์ และข้าราชการ บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ถวาย
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า ๗ ๕,๗๓๖ บาท
(๒) ประมาณจะจ่ายในการสร้างรักษา, และจัดส่งฉบับพระ
ไตรปิฎก ๒๐๓,๘๖๔ บาท (๓) ประมาณจะจ่ายในการ
ฉลองพระไตรปิฎก ๑๐,๕๐๐ บาท จึงรวมเงินทั้ง ๓ ประเภท
เป็น ๒๒๐,๐๐๐ บาท

(๑) เงินจ่ายในการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายพระ
บรมศพนั้น มีกรณีเหตุพึงจ่ายดังนี้ ตามประเพณีที่ได้มี
มาในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง และ
สมเด็จพระพันปีหลวงนั้น พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการ
ทุกกระทรวงทบวงกรม ต่างได้เรียรายเงินแยกย้ายกัน

บำเพ็ญกุศลถวายในงานพระบรมศพ เป็นเงินมากมายซึ่งน่าจะ
จะน้อมมาจัดเป็นถาวรวัตถุที่ระลึกถึงพระเดชพระคุณในห้วงงาม
ได้ ในงานพระบรมศพครั้งซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เลิกประเพณีที่แยกย้ายกันบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพนั้น
เสีย และให้พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการบริจจาค
ทรัพย์ โดยเสด็จในพระราชกุศลสร้างพระไตรปิฎก แต่เพื่อ
มิให้ขาดการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานสนองพระเดชพระคุณ
ตามประเพณีเดิมนั้น จึงโปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมกันทำการ
บำเพ็ญกุศลตามหมู่ตามเหล่า และให้ใช้จ่ายเงินจากกอง
ทุนสร้างพระไตรปิฎก อันเป็นส่วนที่ได้เรียกรายจากพระบรม
วงศานุวงศ์และข้าราชการนั้นได้

ข้าพระพุทธเจ้าได้รับใส่เกล้าฯ จัดการจ่ายเงินส่วนของ
พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการไปตั้งนี้ ในการบำเพ็ญ
พระกุศลของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้า และฝ่ายใน ฝ่าย
ละ ๑,๓๖๘ บาท เงิน ๒,๗๓๖ บาท ในการบำเพ็ญกุศลของ
เสนามาตย์ราชเสวก เหล่าละ ๑,๐๐๐ บาท เงิน ๓,๐๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๕,๗๓๖ บาท

(๒) เงินที่ประมาณจะจ่ายในการสร้าง รักษา และส่ง
ฉบับพระไตรปิฎกนั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ก. ค่าพิมพ์หนังสือ ๔๕ เล่ม เป็นหนังสือ ประมาณ ๓๒๐๐ ยก พิมพ์ ๑๕๐๐ จบ ค่าพิมพ์ยกละ ๓๕ บาท	เงิน ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท
ข. ค่ากระดาษสำหรับพิมพ์ประมาณ ๕๐๐๐ รีม ๆ ละ ๑๐ บาท	เงิน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ค. ค่าพิมพ์พระบรมรูป และทำปก กระดาษอ่อนและแข็ง	เงิน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ง. ค่าใช้จ่ายในการทำที่เก็บและรักษาพระ ไตรปิฎก กับค่าพิมพ์ใบเสร็จ	เงิน ๓,๘๖๔.๐๐ บาท
จ. ค่าจัดส่งพระไตรปิฎกไปพระราชทาน ณที่ต่าง ๆ	เงิน ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท
	รวม ๒๐๓,๘๖๔.๐๐ บาท

(๓) เงินที่ประมาณจะจ่ายในการฉลองพระไตรปิฎกนั้น

มีรายละเอียดดังนี้

ก. ค่าเครื่องสักการบูชาพระไตรปิฎก รูป	เงิน ๗,๒๐๐.๐๐ บาท
ข. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการฉลอง	๓,๒๐๐.๐๐ บาท
	รวม ๑๐,๔๐๐.๐๐ บาท

เงินรายที่ (๒) ที่ ๒๖ นี้ เป็นแต่รายประมาณ เมื่อได้
จ่ายไปแล้วจริงเท่าไร เงินที่เหลือก็คงเหลืออยู่ในยอดใหญ่
ที่กระทรวงพระคลังฯ ได้รับไว้นั้น

๑๐. เงินรายรับทั้งหมด เมื่อได้หักเงินที่ประมาณว่าจะจ่าย
๒๒๐,๐๐๐ บาทนั้นแล้ว คงมียอดเป็นเงินเหลือในวันที่ ๓๑
มกราคม อยู่ ๓๔๗,๘๐๘ บาท เพื่อประโยชน์ที่จะไม่ให้เงิน
จำนวนนี้กองอยู่เปล่า ข้าพระพุทธเจ้าได้ปรึกษากับเสนาบดี
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ และอธิบดีกรมบัญชีกลาง จัด
ซื้อใบกู้เงินต่างประเทศของรัฐบาลสยามปี ค.ศ. ๑๙๐๗ ซึ่งมี
ดอกเบี้ยร้อยละ ๕ ถึงตอนนั้นไว้ ๓๐๐ ใบ โดยราคา ๙๓ ต่อ
๑๐๐ ปอนด์ เป็นเงิน ๒๗,๘๐๐ ปอนด์ คิดเป็นเงินบาท
๓๐๒,๖๔๔ บาท ๐๗ สตางค์ หรือรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการซื้อ
ใบกันด้วยก็เป็น ๑๐๓,๘๐๑ บาท ๖๗ สตางค์ ประโยชน์ที่พึง
ได้รับจากใบกู้เงิน ๓๐๐ ใบนี้ ก็คือดอกเบี้ยที่จะได้รวมปีหนึ่ง
ประมาณ ๑,๓๔๐ ปอนด์ หรือ ๑๔,๖๒๓ บาท ๔๒ สตางค์ กับ
เมื่อถึงวาระที่รัฐบาลสยามจะขายใบกู้เงินนี้ จะได้รับกำไรที่ขอ
ได้ราคาต่ำกว่า ๑๐๐ นั้น อีกร้อยละ ๓ ปอนด์ รวมทั้งสิ้นเป็น
เงิน ๒,๓๐๐ ปอนด์ หรือประมาณ ๒๒,๗๔๕ บาท ส่วนถ้าจะ
ขายกลับเป็นเงินสด ใบกู้เหล่านี้ย่อมเป็นใบประกันเงินอย่าง

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๔๗๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๔๔ หน้า ๓๕๓๖

ที่ชื้อขายได้สะดวก เมื่อประสงค์จะให้กลับเป็นเงินสดใน
กาลใด ก็อาจขายรับเงินคืนได้เท่ากับที่ได้ลงไป เพราะฉะนั้น
ใบกู้ ๓๐๐ ใบนี้ จะนับว่าเท่ากับเงินสด ๑,๐๒๖,๖๔๔ บาท ๐๗
สตางค์ก็นับได้

๑๑. เงินเหลือจ่ายจากการสร้างพระไตรปิฎกนั้น เดิมได้
ทรงพระราชปรารภว่า จะควรจัดสถานใดจึงจะได้ปรากฏชั้ว
กาลนาน เป็นอนุสาวรีย์ที่สดุดีพระเกียรติยศ พระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว บัญชาข้อนพระเถรานุเถระมี
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆ
ราชเจ้าเป็นอาทิ ได้ลงมติเป็นอันเดียวกันว่า จะจับจ่ายก่อ
สร้างสิ่งใดอันหาควรไม่ เพราะผู้ที่มีศรัทธาบริจาคทรัพย์ได้
มีฉันทะจำเพาะเพื่อจะสร้างพระไตรปิฎก ควรสงวนไว้เป็น
ทุนสำหรับบูรณะถ้ำพระไตรปิฎกที่ใดพบแล้วครั้งนั้น หรือ
จัดพิมพ์พระอรรถกถาฎีกาบรรดาที่ยังไม่มีฉบับพิมพ์ หรือ
หนังสือใดๆ ที่ใช้เป็นหลักประกอบการศึกษาพระปริยัติธรรม
จึงจะสมกับความปรารถนาเดิมของผู้ที่บริจาคทรัพย์นั้น

เมื่อคำนึงตามมติของพระเถรานุเถระ และระลึกว่า
เมืองไทยเป็นเมืองเดียวในโลก ที่สมเด็จพระเจ้าแผ่นดินทรง
เป็นพระบรมพุทธศาสนูปถัมภก การที่จะรวมเงินเหลือจ่าย

ที่ตั้งไว้เป็นทุนสำหรับบูรณะฉบับพระไตรปิฎก และพิมพ์หนังสือที่เป็นหลักเครื่องประกอบการศึกษาพระปริยัติธรรมให้ได้มีไว้จำหน่ายโดยไม่ขาดครวณนั้น ก็ควรเป็นอนุสาวรีย์เชิดชูพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ อังคกามและยั่งยืน และจักเป็นที่ปลื้มใจของประชาราษฎรชาวสยาม ที่ได้มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นประมุขปลุกสมานฉันท์ ให้บริจจาคทรัพย์ฝังไว้เป็นบุญคุณธิในพระบรมพุทธศาสนา

๑๒. การตั้งทุนพระไตรปิฎก และวางระเบียบการสำหรับจับจ่ายนั้นอาจจัดได้ด้วยประการฉะนี้ บรรดาเงินค่าสร้างพระไตรปิฎกที่กระทรวงพระคลังมหาสมบัติได้รับไว้แล้วนั้น เมื่อหักจ่ายตามรายการที่กราบบังคมทูลพระกรุณามานี้ และเบ็ดเสร็จเป็นจำนวนพอรวมไปตั้งเป็นทุนสำรองสำหรับพิมพ์พระไตรปิฎกสยามรัฐ เป็นเหตุยกปกาสน์แล้ว จักมีเหลือเป็นจำนวนที่จะตั้งเป็นทุนพระไตรปิฎกในชั้นแรกนี้ ๓๑๐,๐๐๐ บาท
- เงินจำนวนนี้ ควรพระราชทานให้เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติเป็นเจ้าหน้าที่รักษา และกระทำผลประโยชน์ตามระเบียบที่กระทรวงพระคลังมหาสมบัติรับฝากเงินทุนการกุศล ส่วนเงินค่าสร้างพระไตรปิฎกที่จะได้รับภายหลังแต่เวลา

ที่ได้ตั้งทุนพระไตรปิฎกแล้ว กับทั้งเงินผลประโยชน์ที่จะเกิด
แต่ทุนพระไตรปิฎก เช่น ดอกเบี้ย และกำไร และค่าขาย
หนังสือ หรือ ทรัพย์สินสมบัติใด ๆ ก็ดี ให้บวกเข้าในทุนสำรอง
สำหรับพิมพ์ฉบับหุதியปกาสน์ก่อนจนพอแก่การนั้นแล้ว จึง
ให้บวกเข้าในทุนพระไตรปิฎกตามวาระที่ได้รับมา

การจ่ายนั้น เมื่อได้พิมพ์ฉบับหุதியปกาสน์แล้ว ให้จำกัด
จ่ายแต่ในวงกำไรที่ได้รับในปีหนึ่ง ๆ และจ่ายจำเพาะบูรณะ
พระไตรปิฎก หรือพิมพ์หนังสือที่เป็นหลักประกอบการศึกษา
พระปริยัติธรรม หรือ กระทำกิจที่เกื้อกูลแก่การนั้น ให้
กรรมการฝ่ายคฤหัสถ์ของมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบในเรื่องจับจ่าย

การกำหนดว่าจะชำระ และพิมพ์หนังสือใดบ้างนั้น ควร
เป็นหน้าที่ของเถรสมาคม มีสมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรงเป็น
ประธาน ทรงวินิจฉัยทั้งวิธี และระเบียบการชำระ และ
เลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ชำระ และส่งอนุญาตการชำระ และ
พิมพ์ตลอดไป

ในปีหนึ่ง ๆ ให้เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ประ
กาศบัญชีเงินรับเงินจ่าย และทรัพย์สินของทุนพระไตร
ปิฎก และมหามกุฏราชวิทยาลัยประกาศบัญชีหนังสือที่ได้
สร้างขึ้นใหม่ด้วยผลประโยชน์ของทุนนี้

เล่ม ๔๔ หน้า ๓๕๓๕ ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๔ มีนาคม ๒๔๗๐

ถ้าได้จัดตั้งทุนพระไตรปิฎกโดยประการที่กราบบังคมทูล
พระกรุณาฯ ประเทศสยามจักเป็นคลังพระธรรมของโลก
รักษาไว้ซึ่งพระพุทธวจนะสิ้นกาลหาที่สุดมิได้

ตามที่กราบบังคมทูลพระกรุณาฯมานี้ ถ้าชอบด้วยกระแส
พระราชดำริ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชา
นุญาต นำรายงานนี้พิมพ์ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา
ควรมีควรสุดแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

ข้าพระพุทธเจ้า กิตติยากร ขอเดชะ